

Ghi chú rút gọn

Ish Herrera:

Cung cấp cho bạn ảnh chụp nhanh bằng cách sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint mà chúng tôi đã cập nhật để cho bạn biết chúng tôi đang ở đâu trong quá trình này. Chúng tôi đang trong quá trình kết thúc giai đoạn nghiên cứu và dữ liệu này, đồng thời chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu giai đoạn Quỹ Catalyst. Chúng ta cũng sẽ cần bắt đầu chuẩn bị cho nhóm này liên quan đến các chiến lược và ưu tiên cho Quận Cam, sau đó là cách các ưu tiên và chiến lược đó được thực hiện thông qua các dự án. Đó là mốc thời gian và hành trình chúng ta sẽ thực hiện trong vài tháng tới và đến năm 2024.

Chúng tôi cũng cho rằng đây là một tư liệu sống. Vì vậy, ngay cả sau khi chúng tôi gửi nó cho tiểu bang, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện nó trong tương lai.

Tiến sĩ Walrod:

Một bản cập nhật **từ quan điểm của quy trình**, chúng tôi đã tổ chức các buổi làm việc vào tháng 7 và chúng tôi cũng đã trình bày nghiên cứu trước nhiều cuộc họp của các bên liên quan. Chúng tôi đã kết hợp ba phần lập bản đồ các bên liên quan, phần Nghiên cứu Hành động cho phép sự tham gia của cá nhân và phần đóng góp của Trung tâm Lao động UCI. Chúng tôi đã chèn một phần mới về cảnh quan nước và ven biển, nội dung từ phân tích trung bình của OCTA LRTP 2022, bảng chú thích thuật ngữ, chúng tôi đã cập nhật lịch sử của Quận Cam và các khoảng thời gian trong Phụ lục B. Chúng tôi đã bổ sung thêm một số điểm mạnh, bao gồm hệ thống bổ sung nước ngầm và những phần khác, ngôn ngữ trên SWANA và MENA cho tài liệu, một bản trình bày tẩy mòn bãi biển như Phụ lục D.

Chúng tôi cũng cho rằng đây là một tư liệu sống. Vì vậy, ngay cả sau khi chúng tôi gửi nó cho tiểu bang, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện nó trong tương lai.

Iosefa Alofaituli:

Khi tôi gửi cho họ một tài liệu dài 350 trang, họ sẽ làm gì với nó? Giá trị của nghiên cứu trả trước là gì? Điều đó giúp chúng tôi tiến tới hai giai đoạn tiếp theo như thế nào? Và California làm gì để hỗ trợ hoặc ra lệnh cho điều đó?

Ish Herrera:

Giai đoạn nghiên cứu và dữ liệu này của người sáng tạo kiến trúc thông báo và cung cấp cho bạn một số đối số tiêu chuẩn về vị trí của quận của bạn, để thông tin về vị trí của quận mà bạn muốn trong những năm tới khi bạn đến bắt đầu thảo luận về các chiến lược và ưu tiên, sau đó là các dự án.

Tiến sĩ Walrod:

Đó là một đối số cấp độ thiết lập chuẩn. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa cần được thông báo cho giai đoạn chiến lược.

Ish Herrera:

Tôi chỉ muốn đưa ra một câu hỏi từ Toni Symonds trong cuộc trò chuyện. Câu hỏi có nội dung: “Bạn có thể chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp nhỏ nằm ở đâu trong báo cáo không? Có phải đây là một sự cố trong ngành kinh doanh và địa lý học?”

Tiến sĩ Kleinhenz :

Khi nói đến các công ty lớn như vậy với quy mô nhỏ nhưng có nhân viên trả lương, thì có một nguồn mô hình kinh doanh của quận có thể được sử dụng để thực hiện kiểu đột phá đó. Khi chúng tôi xem xét những người tự kinh doanh nhất thiết phải có nhân viên, chúng tôi có một cơ sở dữ liệu không phải là người sử dụng lao động. Chắc chắn, đó là điều kiện mà chúng ta có thể xem xét, đặc biệt là các mô hình kinh doanh của quận này để xác định số lượng công ty theo quy mô công ty.

Toni Symonds :

Tôi đã không biết về một lượng lớn sản xuất nhỏ và sau đó là ngành công nghiệp thực sự có mặt ở đó. Đối với các công ty không sử dụng lao động, điều gì đó có thể mang lại cho chúng tôi rất nhiều người hiện đang làm việc tại nhà. Khi chúng tôi nghĩ về các chiến lược và đặc biệt là đối với những người trở nên độc lập về tài chính, sẽ rất tốt nếu có một số dữ liệu bắt đầu cho chúng tôi biết rằng mọi người nên làm việc tại nhà.

Anna Urzua :

Nếu chúng tôi phê duyệt ngày hôm nay, nó sẽ hoạt động như thế nào đối với các chỉnh sửa trong tương lai? Họ có phải quay lại nhóm không? Tôi biết gần đây chúng tôi có một nhóm các bên liên quan trong cộng đồng, nơi họ cung cấp phản hồi. Tôi tò mò nếu điều đó có thể được kết hợp?

Jesse Ben-Ron :

Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa nó trở lại trước thời hạn cuối cùng, nơi chúng tôi sẽ làm nổi bật những thay đổi. HRTC sẽ có cơ hội xem xét tài liệu một lần nữa trước khi tiểu bang muốn công khai tài liệu. Trong lúc đó California Forward vẫn đang tập hợp các ghi chú từ tất cả những người hỗ trợ khác nhau.

Toni Symonds :

Tôi đưa ra kiến nghị phê duyệt tài liệu này như là sơ bộ để chuyển sang tiểu bang. Tôi muốn nói rằng sẽ có một phần bổ sung cho tài liệu để xác định đó là những sửa đổi đang diễn ra đến ngày 31 tháng 12 và phần thứ ba là sẽ có một mục hành động thường trực tại mỗi cuộc họp đối tác của HRTC cho đến ngày 31 tháng 12 và sẽ được yêu cầu cho cả sửa đổi và nhận xét.

Gary Brown :

Thứ hai

Tất cả những người ủng hộ thể hiện bằng cách nói đồng ý hoặc giơ ngón tay cái lên hoặc giơ tay.

Chuyển động đi**Jesse Ben Ron:**

Nhiều nhất có thể chúng ta có thể lập kế hoạch thời gian tốt nhất với một số chủ đề để xem xét. Về cơ bản đó là một sự thay đổi hướng xuống để chúng tôi cùng nhau làm việc trên bất kỳ thứ gì mà tiểu bang sẽ muốn cung cấp cho chương trình Catalyst.

Toni Symonds :

Điều tôi không thấy ở đây là ngày mà chúng ta sẽ thấy các ngành công nghiệp đủ điều kiện. Thành phần cốt lõi của Chương trình Catalyst là việc lựa chọn các cụm công nghiệp. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tôi nhận ra được đề cập trong báo cáo, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một ngày mà có một tài liệu nêu rõ đây là những ngành mà chúng tôi nghĩ có thể đủ điều kiện.

Jesse Ben-Ron :

Luis, đối với câu hỏi của anh, các chiến lược cần phải rộng hơn Quỹ Catalyst. Các chiến lược vẫn cần được tập trung vào như thể Chương trình Catalyst chưa bao giờ được giới thiệu. Nó được cho là một bức tranh trống rộng hơn khi chúng ta nghĩ về việc thúc đẩy nền kinh tế của Quận Cam theo hướng công bằng, bền vững và kiên cường hơn.

Luis Sarmiento :

Chúng tôi đã sớm nói về việc có nhiều cơ hội hơn cho cư dân và những người trong cộng đồng để

cung cấp hướng dẫn về quy trình này. Tôi không thấy bất kỳ điều gì trong số đó trên các mốc thời gian, vì vậy tôi tự hỏi liệu chúng ta có cơ hội quay lại điều đó không.

Ish Herrera:

Tôi sẽ giải trí trong giây lát để phê duyệt mục này. Tôi hiểu rồi, Melanie. Có một giây? Gary, có vẻ như bạn đã đi trước.

Chuyển động đi

Jesse Ben-Ron :

Đây chỉ là một lời kêu gọi hành động khác để chúng tôi xác định cách chúng tôi muốn xác định lại xem ai có tên trong danh sách dưới cùng ở đây. Một điều khác mà chúng ta phải suy nghĩ là làm thế nào có thể đưa ra các tiêu chí áp dụng khi chúng ta có rất nhiều bên liên quan khác nhau từ các lĩnh vực khác nhau. Đây là thước đo của riêng chúng ta để đảm bảo rằng các cộng đồng chưa đầu tư được tập trung vào cuộc trò chuyện này. 60% những người đại diện hoặc làm việc với các cộng đồng không được đầu tư. Chúng ta cần xác định ý nghĩa của đại diện và hoặc làm việc với là gì?

Nếu bạn chỉ nhìn vào danh sách này, tôi hy vọng rằng mọi người có thể hiểu rằng khi chúng ta tập hợp HRTC này lại với nhau, điều này là rất có chủ đích. Và một số thậm chí không có tên trong danh sách này, như thành phố Garden Grove và thành phố Santa Ana. Chúng tôi đã cố ý đưa những thành phố đó vào hoạt động vì chúng có quá nhiều dấu vết điều tra dân số cộng đồng không được đầu tư,

Gary Brown

Các bạn có thấy quy trình mà một tổ chức có thể sử dụng để có tên trong danh sách là gì không? Orange County Coastkeeper tham gia quá trình này hơi muộn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy danh sách này và chắc chắn chúng tôi có nhiều hướng trong chương trình của mình liên quan trực tiếp đến các cộng đồng không được đầu tư. Quá trình là gì nếu bạn không có tên trong danh sách và để có tên trong danh sách?

Linda DiMario :

Bạn đã mô tả nó trong bài tường thuật của mình rằng các tổ chức nằm trong danh sách tổ chức không được đầu tư có thể tham gia phục vụ các cộng đồng không được đầu tư thông qua các dự án, hoạt động, chương trình, sáng kiến, v.v. Bạn có bị hạn chế bởi các định nghĩa và ngôn ngữ của tiểu bang hay chúng tôi có thể mô tả danh mục đó sao cho danh mục đó mô tả đầy đủ và chính xác hơn lý do tại sao chúng tôi có tên trong danh sách đó thay vì danh sách khác không?

Jesse Ben Ron:

Miễn là chúng tôi không mâu thuẫn với các quyền lợi của tiểu bang, chúng tôi chắc chắn có thể giải thích thêm. Trong SFP, tiểu bang có mô tả một chút về ý nghĩa của các cộng đồng không được đầu tư. Nếu nhóm này quyết định chúng tôi muốn bổ sung thêm vào đó, chúng tôi chắc chắn có quyền.

Linda DiMario :

Những gì chúng tôi đang nói là phần lớn trong khu vực bầu cử của chúng tôi không thể không được mô tả là không được đầu tư. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sứ mệnh, mục tiêu, hoạt động của chúng tôi có thể được cố tình, cố ý tham gia theo một cách nào đó để giúp cải thiện hoặc mang lại tác động tích cực cho các cộng đồng không được đầu tư. Chúng tôi có thể cảm thấy tốt hơn nếu chúng tôi có một bộ mô tả mô tả cho chúng tôi cơ hội để nói điều đó, và sau đó có lẽ mọi người sẽ không cảm thấy như họ đang ở trong danh sách sai hoặc họ muốn ở trong danh sách khác.

Is Herrera :

Người đầu tiên hỏi những cách mà chúng ta có thể theo dõi và tổng hợp các nỗ lực liên quan đến lướt sóng đã và đang diễn ra ở Quận Cam là gì?

Is Herrera :

Laura đang đề xuất gặp gỡ cộng đồng nơi họ sẽ truyền tải thông tin về các hoạt động và chương trình CERF, vì lịch trình dày đặc của các gia đình đang đi làm nên việc tiếp cận với giới truyền thông và mạng xã hội không phải lúc nào cũng đến được với họ. Gặp gỡ họ ở bất cứ đâu vào cuối tuần, dù ở công viên với gia đình hay khi họ nhận tiền cấp phát tại ngân hàng cộng đồng vào những ngày khác trong tuần, nhưng chỉ cần tìm ra những cách thông minh, sáng tạo, đổi mới để có sự tương tác đó với các thành viên cộng đồng, nơi họ và gia đình của họ dành thời gian trong suốt cả tuần và vượt ra ngoài các phương pháp tiếp cận truyền thống.

Kate Klimow :

Cùng với các nhóm Diễn đàn OC trình bày công khai báo cáo chỉ số cộng đồng, đó là một tài liệu đã tồn tại có thể theo dõi xu hướng hoặc xác định xu hướng hoặc cho thấy sự cải thiện theo thời gian. Nó cung cấp một đối chuẩn dễ dàng để đưa vào các cuộc thảo luận mời. Nó đã kéo các đối tác từ cộng đồng và quận lại với nhau.

Is Herrera :

Hãy để tôi bỏ câu hỏi thứ hai trong cuộc trò chuyện, một số nguồn tài trợ khả thi nào có thể giúp tài trợ cho các dự án ở Quận Cam sắp ra khỏi quy trình CERF này?

Is Herrera :

Tony, anh đã bỏ qua một số nguồn của tiểu bang, như Ban Tài nguyên Không khí và Ủy ban Năng lượng. Melanie đã đến gặp một loạt các tổ chức và cơ quan tiểu bang, cơ quan liên bang có thể hỗ trợ cho các khoản đầu tư tiềm năng xung quanh các chủ đề tạo việc làm, lập kế hoạch khí hậu, môi trường, công lý.

Sokollin Tes:

Tôi có trình độ tiếng Anh hạn chế. Các tài liệu nộp cho các tiểu bang là hơn 300 trang. Vì vậy, rất khó để tôi đọc, hiểu và cung cấp phản hồi. Có chiến lược nào giúp đơn giản hóa tài liệu để giúp những người dân như tôi hiểu rõ hơn không?

Gary Brown :

Có nơi nào mà chúng ta có thể ghi chú và lên danh sách các nguồn tài trợ không?

Linda Dimario :

Chúng tôi có thể sử dụng một tài nguyên như công cụ để lọc nhiều loại quỹ, quỹ tín thác gia đình, tổ chức từ thiện hoàn toàn phù hợp với các dự án mà chúng tôi đã xác định.

Is Herrera :

Melanie nói rằng có một số ví dụ hiện có đã sẵn sàng để đưa vào cuộc trò chuyện này mà không cần tốn công tốn sức cải tổ, tái tạo điều đã tồn tại và chẳng hiệu quả. Matt đề xuất xem xét việc xây dựng một khuôn khổ tài chính công khu vực bao gồm tài trợ trước khi phát triển cho các dự án nằm ngoài quy trình CERF Catalyst. Tony nói về việc có thể mời Văn phòng Lập kế hoạch và Hội đồng Nghiên cứu Tăng trưởng Chiến lược của tiểu bang đến nói về một số quỹ liên quan đến khí hậu với nhóm này để có thêm hiểu biết về danh mục đầu tư đó trông như thế nào.

Câu hỏi thứ ba là, làm thế nào để chúng ta cải thiện các hoạt động xây dựng năng lực cho các tổ chức phát triển kinh tế phi truyền thống và người dân để tăng cường quá trình này sao cho nó bao

gồm các phản hồi mà tất cả đều muốn cung cấp thay mặt cho họ và thay mặt cho các cử tri và cư dân của họ ở đây ?

Linda Dimario:

Khi bạn đang xây dựng năng lực, rõ ràng chúng ta phải kích hoạt và trao quyền cho những người bên ngoài nhóm của chúng ta. Giả sử rằng mỗi chúng ta chịu trách nhiệm xác định ba người ủng hộ và nhà vô địch tiềm năng của CERF. Chúng ta cần phải cung cấp cho họ một gói. Có lẽ đó là một video hướng dẫn ngắn gọn, cách chúng tôi mô tả chương trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và đây là ba hoặc năm mục tiêu hàng đầu. Đây là các phương pháp chúng tôi đang sử dụng. Tôi sẽ tình nguyện giúp sắp xếp gói hàng đó lại với nhau.

Is Herrera :

Tôi thấy một bình luận trong cuộc trò chuyện của Tiffany về việc có nhiều bản dịch trực tiếp hơn trong các cuộc họp dành cho những người không nói tiếng Anh. Tiffany chỉ ra rằng bạn có thể thiết lập tính năng đó bằng cách thiết lập tính năng đó trên Zoom. Anna nói thêm rằng có lẽ đây là cách xác định cách tiếp cận của chúng tôi. Để phát triển kinh tế và mở rộng nó với các hoạt động tham gia của cộng đồng có thể hữu ích để nó giúp thúc đẩy. Cảm giác hướng đến cộng đồng nhiều hơn một chút cũng là một gợi ý cho nhóm.

Karen và Maria xác nhận trong cuộc trò chuyện rằng các diễn đàn cộng đồng đã có hiệu quả cho đến nay trong quá trình này, đề cập đến cuộc họp các bên liên quan trong cộng đồng không được đầu tư diễn ra trực tiếp ở Sant Ana là một cách rất hữu ích để đưa cư dân cộng đồng ra khỏi những người tham gia HRTC ở đây để hiểu rõ hơn về CERF là gì, các khái niệm về phát triển kinh tế khu vực đang cố gắng giải quyết là gì và nhận ý kiến đóng góp từ những người sống trong cộng đồng là mục tiêu chính cho lợi ích của chương trình này.

Toni Symonds:

Có thể hữu ích nếu tạo một tờ thông tin rất ngắn xác định các kế hoạch phát triển kinh tế hiện tại có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Có thể đưa ra một số ví dụ rất cụ thể với các siêu liên kết về những kế hoạch này có vẻ rất mơ hồ nhưng thực sự tác động trực tiếp đến mọi người ở cấp độ khu phố. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo các siêu liên kết và sau đó chúng ta có thể dịch nó khi chúng ta đến các cộng đồng.

Ish Herrera:

Cho phép tôi bỏ câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi thứ tư này, chỉ để chào đón và mời một số nhận xét hoặc đề xuất, ý tưởng về mục thứ tư này, đó là cách chúng ta sử dụng quy trình CERF để xúc tác khuyến khích hợp tác liên ngành nhiều hơn trong các lĩnh vực chính sách khác có thể hơi nằm ngoài phạm vi của CERF.

Anna Urzua

Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể có một thứ gì đó giống như định dạng diễn đàn cộng đồng giữa chúng ta, nơi chúng ta tìm hiểu thêm một chút về công việc mà mỗi tổ chức của chúng ta đang lãnh đạo và có không gian để coi nhau là tài nguyên hay không.

Luis Sarmiento:

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm tốt sáng kiến này để theo dõi một số ý tưởng và những điều có thể cần phải xảy ra, ngay cả khi nó nằm ngoài phạm vi có thể nói của sáng kiến này và đây là một số điều xảy ra trong khu vực mà chúng tôi thấy cần phải làm. Về cơ bản, chỉ để theo dõi các loại không gian hội họp khác, mọi người sử dụng ý tưởng về một bãi đậu xe tạm dừng, có thể chúng tôi không thể

tìm ra điều này ngay bây giờ, nhưng chúng tôi biết rằng đây là những điều quan trọng cần được giải quyết.

Is Herrera :

Nghe có vẻ giống như việc bắt đầu xây dựng hơn, giống như một danh mục hoặc kho lưu trữ về nơi mà một số cộng tác viên ngành này đã có. Toni đang khuyến khích chúng ta cân nhắc sử dụng trang web, trang web OC CERF, để tạo một kho lưu trữ hoặc một trang web nơi một số nội dung này đang được đề xuất trong cuộc trò chuyện này.